

-สำเนา-



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม

ที่ ๔๖๘ /๒๕๕๔

เรื่อง การแจ้งให้ทุกสำนัก/ส่วนราชการ จัดวางระบบการควบคุมภายในภายในสำนัก/ส่วนราชการ

ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นมานั้น ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยรับตรวจ จะต้องจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานความคืบหน้าต่อผู้กำกับดูแล

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะหน่วยรับตรวจ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน ป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ โดยมีรายงานทางด้านการเงินที่เชื่อถือได้ รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรี และเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ จึงขอแจ้งให้ทุกสำนัก/ส่วน ราชการ จัดวางระบบควบคุมภายในภายในสำนัก/ส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม เพื่อรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายในให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม

โดยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. จัดวางระบบการควบคุมภายใน ของแต่ละสำนัก/ส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ ข้อ ๖

๒. รายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบการควบคุมภายในการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ภายในสำนัก/ส่วนราชการ ต่อคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม

๓. เมื่อจัดวางระบบการควบคุมภายในเสร็จแล้ว ให้รายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยมทราบ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ) ประสาน ขาวสะอาด

(นายประสาน ขาวสะอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลองตาเอี่ยม